

**BÀI PHÁT BIỂU ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN BÀI – BÍ THƯ CHI BỘ - GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM GDNN – GDTX HUYỆN HOÀNG HÓA**

Kính thưa đồng chí Lê Sỹ Kiên- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Hóa!

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hoàng Hóa, nhiệm kỳ 2023 - 2028; sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của công nhân, viên chức lao động và tổ chức công đoàn trong tỉnh. Thay mặt cấp ủy, Chi Bộ- BGD, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện Hoàng Hóa, các vị đại biểu khách quý và 34 đại biểu là công nhân, viên chức, người lao động Trung tâm có mặt tại Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trình nhiệm kỳ từ 2015 – 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, của tập thể CBVC-NLĐ Trung tâm đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Chất lượng GD&ĐT của Trung tâm luôn được giữ vững tốp dẫn đầu ngành học GDNN-GDTX; Quy mô học sinh không ngừng tăng lên, nhiều ngành nghề mới được đưa vào đào tạo đã đáp ứng được yêu cầu của người học; Đời sống vật chất, tinh thần của CBVC-NLĐ từng bước được cải thiện, khối đại đoàn kết được củng cố tạo ra sức mạnh để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của trung tâm. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng CVVC-GV, người lao động và tổ chức công đoàn Trung tâm.

Công đoàn trung tâm đã khẳng định được vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, tổ chức công đoàn và công nhân, viên chức lao động tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp nhà trường, bám sát định hướng của Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Hóa và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2020 và 2 năm kéo dài nhiệm kỳ 2020-2022 với nhiều kết quả nổi bật đạt được kết quả tích cực như báo cáo chính trị của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2022 trình tại Đại hội. Trong đó nổi bật như:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên và công nhân viên chức lao động được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người lao động. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên; việc thương lượng, ký

kết các thỏa ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện các quy định lao động ngày càng đi vào thực chất. Cụ thể : Tham gia Hội thi cán bộ công đoàn giỏi; 90 năm TL Công đoàn, Bình đẳng giới; Các hội thi 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ; 90 năm Danh xưng Thanh Hóa, 550 năm danh xưng Hoàng Hóa đều đạt giải cấp cụm, cấp huyện... Các hội thi: Tìm hiểu kiến thức bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; Tìm hiểu về bộ luật lao động 2019, tìm hiểu Hiến pháp, Thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách CTHCM, Tìm hiểu các Nghị quyết của Đảng qua các kỳ Đại hội, các Nghị quyết Chuyên đề của Đảng đều thu hút đông đảo ĐVCD tham gia có chất lượng tốt qua các bài thi hoạch, bài dự thi tìm hiểu.

- Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc như: "Mái ấm Công đoàn", "Tết sum vầy", "Trao quà con em ĐVCD học giỏi", Tổ chức các giải thể thao công đoàn: cầu lông, bóng chuyền, các hoạt động ngoại hóa các này lễ lớn ; các hoạt động Du Xuân (hàng năm), du lịch (Chuyên đi Đà Lạt Phú Quốc- Hạ long- Cát Bà – Móng Cái – Sầm Sơn)... Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chuyên môn trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, thực hiện nề nếp chuyên môn. Tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, các tổ chức đoàn thể.

- Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức hiệu quả với hình thức phong phú, đa dạng, thu hút sự tham gia đông đảo, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân viên chức, người lao động như: Phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, lao động sáng tạo", "Học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước"...

- Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được quan tâm; đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công đoàn: kết nạp được 5 Đảng viên là đoàn viên công đoàn của đơn vị trong nhiệm kỳ qua.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của Chi bộ, Nhà trường. Với những thành tích đã đạt được, nhiều tổ công đoàn và cá nhân các đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đã được các cấp tặng Giấy khen, Bằng khen. Tổ chức C Đ Trung tâm được tặng Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Chi bộ, BGD, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà công đoàn và công nhân, viên chức, người lao động Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. (Vỗ tay)

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Phần khởi với những kết quả đã đạt được, tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào CNVC của trung tâm để tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới đó là: Công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, hoạt động đổi mới, sáng tạo trong dạy học còn hạn chế, Công tác BCV Công đoàn chưa có nhiều sáng tạo,. Việc nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động có lúc, chưa kịp thời. Hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của người lao động. Công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động chuyên môn chưa thường xuyên và thiếu phương pháp.

Thưa toàn thể Đại hội!

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới của ngành giáo dục và đơn vị trong giai đoạn ĐM căn bản, toàn diện GD&ĐT gắn với với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ mang lại những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với đội ngũ công nhân viên chức lao động trong việc tiếp cận, khai thác, vận dụng vào thực tiễn công tác lao động và cuộc sống. Thực tế đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động để cùng với Chi bộ, Nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ GD&ĐT, các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông qua báo cáo chính trị tôi cơ bản đồng tình với các nhóm chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Ban Chấp hành công đoàn đã báo cáo trình tại Đại hội. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Thay mặt Ban Chấp hành Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm tôi nhấn mạnh, gọi mở thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định:

- **Một là**, BCH công đoàn cần bám sát vai trò, chức năng nhiệm vụ trong hoạt động, đặt dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, chi bộ và phối hợp có hiệu quả với Ban GD, các tổ chuyên môn để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để công nhân viên chức lao động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân, viên chức, lao động; chủ động tham gia góp ý với Giám đốc, Ban Giám đốc trong việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, xây dựng Nghị quyết HNVC-NLĐ hàng năm, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại trung tâm.

- **Hai là**, Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của các Tổ công đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm. Có kế hoạch, thời gian cụ thể báo cáo cấp ủy, chi bộ trong tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động tại đơn vị. Phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

- **Ba là**, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- **Bốn là**, Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, công nhân viên chức lao động tỉnh; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên, công nhân lao động, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và hoạt động của các cấp công đoàn. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân lao động, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của Công đoàn và bổ sung cho Đảng những cán bộ xuất sắc trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, nhằm góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Một nhiệm kỳ BCH Công đoàn mới đã mở ra, tôi tin tưởng rằng, với cơ cấu thành phần, số lượng UVBCH tiêu biểu, uy tín; các đại biểu được Đại hội tín nhiệm, bầu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ phát huy năng lực, trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Trung tâm trong nhiệm kỳ tới có bước phát triển mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của Chi bộ, Nhà trường và Liên đoàn lao động huyện góp phần vào thắng lợi sự nghiệp GD&ĐT của trung tâm GDNN-GDTX huyện Hoàng Hoá.

Nhân dịp này, thay mặt Cấp ủy, Chi bộ, Ban Giám đốc trung tâm, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Hóa, nhất là các đồng chí trong BTV, BCH liên đoàn trong đó có cá nhân đc Lê Sỹ Kiên –PCTLĐ Huyện trong những năm qua. Mong rằng, trong thời gian tới, phong trào Công đoàn của Trung tâm GDNN-GDTX Hoàng Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của các đồng chí.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động Trung tâm mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nhân dịp này, thay mặt Cấp ủy – BGĐ, tôi trân trọng gửi tới Đại hội lẵng hoa tươi thắm tới đại hội. Xin mời Đoàn Chủ tịch lên nhận hoa.